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ยุทธ วรฉัตรธ�ร

กรรมการตรวจสอบ

อีกบทบาทหนึ่งของ

กลางเดือนที่แล้ว ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย (ตลท.) และบริษัทไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด (PWC) จัดงานสัมนาครึ่งวันเรื่อง 

“aC... รู้รอบด้าน เตรียมการก่อนประชุมผู้ถือหุ้น (aGM)” มีกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน

เข้าร่วมสัมมนาอย่างคับคั่ง ผมมีโอกาสเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย ได้รับความรู้และข้อสังเกตที่อยากจะน�ามาแสดง 

ความคิดเห็นเพิ่มเติมเนื่องจากมีเรื่องน่าสนใจอีกมาก แต่ระยะเวลาของการเสวนามีน้อย

เนื้อหาที่น่าสนใจของงานสัมมนาคือ
กรณีตัวอย่างต่างๆ ที่ท่านวิทยากรทั้งหลาย
น�ามาเล่าประกอบเพื่อเป็นอทุาหรณ์และเป็น 
ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการท�าหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบรวมถึงการท�าการ
บ้านเพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับการ
ประชมุ aGM ที่จะมาถงึเรว็ๆ นี้ อกีเนื้อหาที่
ส�าคญัคอืมาตรฐานบญัชใีหม่ๆ ทั้งที่ออกมา 
ใช้แล้วและที่จะมีออกมาอีกในไม่ช้าที่คณะ 
กรรมการตรวจสอบต้องทราบและท�าความ 
เข้าใจ

เนื้อหาของกรณตีวัอย่างที่ผูบ้รหิาร กลต.
และวิทยากรที่เป็นนักกฎหมายหยิบยกมา
เป็นอทุาหรณ์ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการตกแต่ง
บัญชีเพื่อยักยอกเงินออกจากบริษัทของ 
ผูบ้รหิารและผู้ถอืหุน้ใหญ่ที่ตดินสิยัขี้โกงโดย

ใช้วธิลีูกไม้ตื้นๆ การไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย
และขาดความระมัดระวังรอบคอบในการ 
ท�าหน้าที่ของคณะกรรมการเพื่อเป็นข้อมูล
และข้อคิดเห็นให้คณะกรรมการตรวจสอบ
น�าไปพิจารณาใช้เป็นเครื่องมือสร้างวิธีการ
ติดตามดูแล ควบคุมและตรวจสอบให้มี
รายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ได้มาตรฐาน
และน่าเชื่อถือ ป้องกันการทุจริต คดโกง 
และป้องกันตนเองให้พ้นจากการกระท�าผิด 
กฎหมาย

ผมเห็นว่าในส่วนนี้เป็นการท�าหน้าที่
ของคณะกรรมการตรวจสอบในมุมของการ
ปฏิบัติตามกฎหมายและจรรยาบรรณธุรกิจ 
ความจริงกรรมการตรวจสอบยังสวมหมวก
กรรมการในคณะกรรมการบริษัทอีกใบหนึ่ง 
ซึ่งนอกจากจะมีหน้าที่ก�ากับดูแลให้ฝ่าย

บรหิารท�าหน้าที่บรหิารจดัการโดยต้องปฏบิตัิ
ตามกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจแล้ว 
ยังต้องก�ากับดูแลให้บริหารจัดการให้เป็นไป 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายซึ่งหมายถึง 
บรหิารให้มกี�าไร มฐีานะการเงนิมั่นคง มคีวาม 
ยั่งยนื เป็นต้น ดงันั้น ถ้าพจิารณาในแง่มมุ
ของการท�าหน้าที่เพื่อป้องกนัไม่ให้กระท�าการ 
ผดิกฎหมายและผดิจรรยาบรรณ (misconduct) 
ถอืว่าเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกนัไม่ให้บรษิทั 
เสยีหายและมคีวามยั่งยนื

กรณตีวัอย่างที่ผมจะหยบิยกมาลองช่วย
กันพิจารณาดูเป็นกรณีที่ไม่ใช่ Misconduct 
เป็นกรณทีี่ผูบ้รหิารหวงัด ีอยากท�าก�าไรมากๆ 
เมื่อโอกาสมาถึง แต่ไม่พิจารณาความเสี่ยง
และมาตรการบริการจัดการความเสี่ยงให้
รอบคอบ สุดท้ายความหวังดีกลายเป็นการ
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ตรวจสอบที่มคีวามรูป้ระสบการณ์ด้านบญัชี
การเงินน่าจะเป็นที่พึ่งของคณะกรรมการใน
การติดตามความผิดปกติของตัวเลข ข้อมูล
และรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช่รอผลจาก 
รายงานทางการเงิน ที่ได้รับการสอบทาน
หรือตรวจสอบแล้วเท่านั้น เพราะอาจจะช้า
เกินไป เมื่อไรที่มีข้อมูลตัวเลขผิดปกติ อย่า
เพิ่งมองในแง่ร้าย อาจจะเกิดจากผลดีก็ได้ 
กรรมการตรวจสอบน่าจะเป็นผูท้ี่ตั้งข้อสงัเกต
ได้ดีให้คณะกรรมการถามหาข้อเท็จจริงและ
หาค�าตอบที่ชดัเจน

กรณตีวัอย่างข้างต้น มตีวัเลขผดิปกตอิยู่ 
2 ประเดน็ คอืลูกหนี้เพิ่ม สตอ็กสนิค้าไม่ลด 
ถ้าผู้บรหิารให้เหตผุลว่าขายด ีตวัเลขทั้งสอง

ก็ต้องเพิ่มขึ้น ฟังผิวเผินดูเหมือนมีเหตุมีผล 
แต่กรรมการหรือกรรมการตรวจสอบ ต้อง
มั่นใจว่ามข้ีอมูล และข้อเทจ็จรงิเพยีงพอที่จะ 
ตัดสินได้ว่าเป็นค�าตอบที่สมเหตุสมผล แม้
ในหลกัสตูรพฒันาการท�าหน้าที่กรรมการมกั
สอนให้กรรมการรู้จกัถามค�าถามให้เป็น แต่
การพจิารณาค�าตอบว่าใช่หรอืไม่ใช่กม็คีวาม
ส�าคญัไม่น้อยกว่ากนั

ในโลกแห่งความเป็นจริง มีผู ้บริหาร
จ�านวนไม่น้อยที่ชอบรายงานแต่ของดี และ
ปิดบงัของเสยี เมื่อมคีวามชดัเจนขั้นต่อไปจะ
ต้องดูผลกระทบ กรณีที่มีผลกระทบทางลบ 
และมคีวามเสี่ยงเพิ่มขึ้น คณะกรรมการต้อง
มั่นใจว่าผู ้บริหารมีมาตรการป้องกันหรือ
จดัการหรอืแก้ปัญหานั้นอย่างไร กรณข้ีางต้น 
สมมตสิ่งสนิค้าหลงัเกบ็ 7 วนั ทกุอย่างดูดี 
ปัญหาก็ยังมี ว่ายอดขายที่เพิ่มขึ้นต้องใช้
เงินทุนหมุนเวียนเพิ่ม จะหาเงินจากที่ไหน 
มีแหล่งเงินรองรับหรือไม่ หากขายดีแต่ขาด
สภาพคล่องซึ่งฝ่ายบริหารมองไม่ออก อาจ
กลายเป็นปัญหาที่มผีลกระทบร้ายแรงได้

ดงันั้น ผมมคีวามเหน็ว่า กรรมการตรวจ
สอบ ยังมีอีกหมวกในฐานะกรรมการใน 

คณะกรรมการที่ต้องติดตามดูแล (monitor) 
ในเรื่องผลประกอบการให้เป็นไปตามวัตถ ุ
ประสงค์และเป้าหมาย (performance role) 
ความจ�าเป ็นที่จะต ้องได ้รับข ้อมูลและ
รายงานที่เพยีงพอต่อการท�าหน้าที่จงึมคีวาม
ส�าคญัมาก ไม่ใช่อาศยัผลการตรวจสอบจาก
หน่วยงานภายใน หรือรายงานทางการเงิน
ที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีภายนอก และ
ไม่ใช่ข้อมูลและรายงานที่ใช้ในการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการ
เท่านั้น โดยเฉพาะบริษัทที่มีการประชุม
เพียงปีละ 4 ครั้ง จ�าเป็นต้องขอข้อมูลและ
รายงานที่จ�าเป็นต่อการท�าหน้าที่เพื่อสามารถ
ติดตามความเคลื่อนไหวได้ทันและชัดเจน 

มีกรรมการบริษัทจดทะเบียนบางท่านเคย
แนะน�าผ่านผมว่าน่าจะบงัคบัให้มกีารประชมุ
คณะกรรมการทุกเดือน แต่ก็มีบางบริษัทที่
ต้องการประหยัดเบี้ยประชุมกรรมการก็เลย
ไม่อยากจัดประชุมถี่ มีเจ้าของบริษัทหรือ 
ผูบ้รหิารบางแห่งไม่อยากจดัประชมุถี่ เพราะ
ไม่เห็นประโยชน์ที่ได้จากการประชุม มอง
เป็นว่าเสียเวลาท�ามาหากินมากกว่า เลย
จดัประชมุเพยีง 4 ครั้งตามกฎหมาย พูดถงึ 
เรื่องนี้กลายเป็นประเดน็ใหญ่เรื่องการประชมุ 
ใครมีความเห็นหรือวิธีการดีๆ เด็ดๆ ช่วย
แนะน�ามาด้วยกจ็ะดนีะครบั

ทั้งหมดที่กล่าวถึงข้างต้น อย่าเข้าใจผิด
นะครบัว่ารายการสมัมนาดงักล่าวครอบคลมุ
ไม่ครบถ้วน สัมมนาดังกล่าวเน้นที่การท�า
หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและ
การเตรยีมการเพื่อประชมุ aGM และมเีวลา
เพยีงชั่วโมงเศษส�าหรบัการเสวนา ผมจงึขอ
ใช้เวทีนี้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ถูกผิด
อย่างไรขออภัยมาในโอกาสนี้ มีความเห็น
และข้อแนะน�าดีๆ  ส่งผ่านมาที่ M&W ได้เลย 
ครบั 

ท�าลาย กรณนีี้เป็นกรณบีรหิารผดิพลาดหรอื
บกพร่อง (mismanage) ซึ่งกรรมการตรวจสอบ
น่าจะมีบทบาทในการท�าหน้าที่ช่วยให้คณะ
กรรมการก�ากบัดแูลให้ผลการด�าเนนิงานเป็น
ไปตามวตัถปุระสงค์และเป้าหมายได้ดขีึ้น

เรื่องมีอยู ่ว ่าบริษัทผลิตกระเบื้องมุง
หลงัคาบรษิทัหนึ่ง (สมมตเิป็นบรษิทั a) อยู่ 
ในช่วงขายดบิขายดมีาก เพราะธรุกจิอสงัหา- 
ริมทรัพย์ก�าลังเติบโตอย่างก้าวกระโดด 
สินค้าที่ผลิตออกมาขายมีเทคนิคการผลิตที่
ก�าหนดไว้ว่า กระเบื้องมงุหลงัคาที่ผลติออก
มาต้องเก็บไว้อย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้แห้ง 
และแขง็ตวั ด้วยความที่ขายดมีาก ไม่สามารถ 
ขยายก�าลงัการผลติได้ทนั ผู้บรหิารตดัสนิใจ 
ลดจ�านวนวันของการเก็บกระเบื้องลงเหลือ 
5 วนั ปรากฏว่ากระเบื้องเกดิแตกหกัระหว่าง
ที่ขนส่งไปให้ลูกค้าท�าให้มีการคืนสินค้าที่
แตกหักและมีต�าหนิ อาจเป็นเพราะการ
บริหารจัดการทั้งในเรื่องข้อมูลและเรื่อง
ประสทิธภิาพของการจดัการไม่ดพีอ ผู้บรหิาร 
พอใจกบัยอดขายที่เพิ่มขึ้น ผลที่เกดิตามมา
ซึ่งเกี่ยวกับรายงานทางการเงินและบริหาร
เงนิคอื ต้นทนุสนิค้าที่ขายสงูขึ้น ก�าไรต่อหน่วย 
ลดลง สต็อกสินค้าเพิ่มขึ้นเพราะกระเบื้องมี
ต�าหนหิรอืเสยีหายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยไม่ได้รบั 
การบรหิารจดัการ เลยมค่ีาใช้จ่ายทางการเงนิ 
ตามมา ลูกหนี้เพิ่มขึ้นตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น
ซึ่งถอืว่าเป็นเรื่องปกติ

กรณนีี้ผู้บรหิารหวงัด ี ไม่ได้ทจุรติคดโกง 
แต่บริหารผิดพลาด มีโอกาสท�าให้ผลการ
ด�าเนนิงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ความจรงิ 
ที่ปรากฏ คอืขายดแีต่ก�าไรต่อหน่วยกลบัลด 
ก�าไรรวมเพิ่มขึ้นน้อยมาก ปัญหาใหญ่คือ
บรษิทัขาดสภาพคล่อง เพราะต้องแบกลกูหนี้
ที่เพิ่มขึ้นและแบกของเสยีไว้ซึ่งแต่เดมิต้องใช้
เงนิมาแบกน้อยมาก สถาบนัการเงนิเริ่มเข้ม
งวดในการใช้วงเงนิเพื่อเป็นเงนิทนุหมนุเวยีน 
กลายเป็นลกูหนี้มปัีญหาของสถาบนัการเงนิ

จากกรณตีวัอย่างข้างต้น จะเหน็ว่าความ
ขายดีมีโอกาสพาไปหลงทางหรือเจอกับดัก  
โดยเฉพาะผูบ้รหิารที่ขาดประสบการณ์ในการ 
บริหารจัดการ กรณีเช่นนี้ต้องอาศัยความรู้
และประสบการณ์ของคณะกรรมการในการ
ท�าหน้าที่ก�ากบัดแูลในบทบาทของพี่เลี้ยงที่ด ี
(อย่าคิดว่าไปล้วงลูกนะครับ เพราะไม่ได้ไป
ลงมือบริหารจัดการ) โดยเฉพาะกรรมการ

“
กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ประสบการณ์ด้านบัญชีการเงิน

น่าจะเป็นที่พึ่งของคณะกรรมการในการติดตามความผิดปกติของ

ตัวเลข ข้อมูล และรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ไม่ใช่รอผลจากรายงานทางการเงิน ที่ได้รับการสอบทาน

หรือตรวจสอบแล้วเท่านั้น

”
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